

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC SỬ DỤNG BẢNG GIÁ CỐ ĐỊNH MỚI (GIÁ CỐ ĐỊNH NĂM 1982)

Thi hành quyết định số 88-CT ngày 4-4-1983 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành bảng giá cố định mới (giá cố định năm 1982) và quyết định số 220/TCKD-QĐ ngày 7-4-1983 của Tổng cục Thống kê về việc áp dụng bản giá cố định mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị :

1) Tất cả các cấp, các sở, ngành và các đơn vị kinh tế cơ sở đều thống nhất áp dụng bảng giá cố định mới năm 1982 vào việc tính toán kết quả sản xuất từ năm 1984 theo đúng tinh thần quyết định số 88-CT ngày 4-4-1983 của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng.

Những số liệu và kết quả sản xuất của các năm trước đây đã tính theo giá cố định năm 1970 phải được tính chuyển đổi theo giá cố định mới năm 1982. Cục thống kê thành phố có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện thống nhất phương pháp tính đổi.

2) Các sản phẩm sản xuất đều áp dụng theo bảng giá cố định năm 1982 để tính giá trị. Những mặt hàng chưa có giá cố định mới nhưng có cùng loại tương ứng thì vận dụng giá cố định năm 1982 để tính. Những sản phẩm chưa có trong bảng giá cố định mới và cũng không vận dụng được giá cố định của sản phẩm cùng loại thì các quận, huyện và sở, ngành cần lập giá cố định bổ sung theo danh mục sản phẩm, trình Ủy ban Nhân dân thành phố để xin ý kiến Trung ương bổ sung bảng giá để tính thống nhất. Cục Thống kê và Ủy ban Vật giá thành phố có trách nhiệm hướng dẫn các sở, ngành và quận, huyện tính giá cố định mới nói trên và tổng hợp tình hình trình Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

3) Việc đánh giá thực hiện kế hoạch định kỳ trong năm 1984 này đều áp dụng theo giá cố định năm 1982. Để so sánh với mức kế hoạch giao đầu năm (còn theo giá cố định 1970) và so với mức thực hiện trong cùng kỳ năm trước, các sở, ngành, các quận, huyện và các đơn vị kinh tế cơ sở được tính đổi từ giá cố định 1970 sang giá cố định 1982 theo các hệ số hợp lý do Cục Thống kê hướng dẫn.

Trong quá trình thực hiện, Cục Thống kê Thành phố theo dõi, hướng dẫn và thường xuyên báo cáo kết quả với Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. Chủ tịch
Phó Chủ tịch Thường trực
PHAN VĂN KHAI